

## 4 Thái Bình

## THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Ngày 31/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Toàn dân chung sức chống dịch Covid-19”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận: Ngay sau hội nghị này, các phương tiện thông tin đại chúng, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 105-KL/TU, ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm kịp thời chuyển tải tới cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh nắm được chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; trong đó, chú trọng thực hiện các biện pháp cấp bách sau:

Trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 14/2020 thực hiện cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc: gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xuống, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt

khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; Yêu cầu toàn thể nhân dân tu giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động; Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 khẩn trương chỉ đạo truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch”; tiếp tục kêu gọi người dân đưa qua lại các “ổ dịch” này khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm; lập danh sách những người liên quan đến các hoạt động của Công ty Trường Sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh; tiếp tục thực hiện tốt việc cách ly tại gia đình và khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết đối với người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày

12/3/2020; giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình; Tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 8/3/2020 nhưng chưa áp dụng cách ly; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp (cách ly tập trung, tại nhà, cơ sở lưu trú).

Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết (như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu) mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp, trao đổi công việc bằng hình thức trực tuyến. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên và lấy nhiệm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa phải áp dụng nghiêm ngặt hơn các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ quản lý, người lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh; vừa thu xếp hợp lý để nếu có thể thì tạm ngừng hoạt động trong 2 tuần tối để phòng tránh dịch bùng phát, lây lan trong doanh nghiệp và cộng đồng. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chưa thể dừng sản xuất (như doanh nghiệp sản xuất những mặt hàng thiết yếu, hoặc có đơn hàng đặc biệt) thì phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình và cần tổ chức lại sản xuất theo hướng: chia nhỏ số lượng người làm việc theo ca để bảo đảm độ giãn cách hợp lý như khuyến cáo của ngành y tế; kiểm tra thân nhiệt người lao động trước và sau ca làm việc; thực hiện sát khuẩn nơi người lao động làm việc sau mỗi ca sản

xuất; quản lý chặt chẽ và yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch (như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay) theo quy định. Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật và chính quyền địa phương nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, để xảy ra việc người lao động thuộc quyền quản lý mắc bệnh, lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục đóng góp, ủng hộ bằng tiền và vật chất để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Yêu cầu các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tỉnh tổ chức trực 100% quân số và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn tự số làm việc của các cơ quan đầu não của Đảng và chính quyền tại địa phương; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo phân cấp quản lý tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 105-KL/TU, ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa phương, đơn vị không thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các quy định tại Kết luận số 105 để dịch Covid-19 bùng phát và lây lan trên địa bàn thì người đứng đầu địa phương, đơn vị đó sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

tăng cường bán hàng online.

Sáng cùng ngày, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao trên 9.000 khẩu trang của tỉnh cho 2.265 hộ nghèo của huyện Vũ Thư để phòng, chống dịch Covid-19.

\* Sáng ngày 31/3, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và trao tặng 2.000 khẩu trang cho Tòa Giám mục Thái Bình và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các nơi đến, qua nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao Tòa Giám mục Thái Bình và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh trong việc chỉ đạo các cơ sở tôn giáo chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong phòng, chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí đề nghị Tòa Giám mục Thái Bình và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tôn giáo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; dừng các nghi lễ tôn giáo, thờ tự, hoạt động tập trung đông người; đồng chí, tích cực tuyên truyền, vận động để các tín đồ, Phật tử và nhân dân ở nhà theo khuyến cáo của Chính phủ và của tỉnh. Thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi giao tiếp; thường xuyên rửa tay sát khuẩn; khai báo y tế toàn dân... góp phần ngăn chặn dịch Covid-19.

\* Sáng ngày 31/3, Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống

dịch Covid-19 số 7 của UBND tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Đông Hòa, Đông Thọ (thành phố Thái Bình).

Hiện nay, công dân hai xã Đông Hòa, Đông Thọ trở về từ nước ngoài đã hoàn thành đủ thời gian cách ly 14 ngày, sức khỏe tốt. Xã Đông Hòa có 14 người cách ly tập trung, 117 người theo dõi sức khỏe tại nhà. Xã Đông Thọ có 3 người đang theo dõi sức khỏe tại nhà.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các địa phương báo cáo, kiến nghị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn kiểm tra đề nghị hai xã đa dạng hình thức tuyên truyền (lưu động, qua pa nô, áp phích), tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh và ngành chuyên môn để tổ chức thực hiện và tuyên truyền đến nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng người dân trong phòng, chống dịch Covid-19. Kiến toàn ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm từng thành viên xuống từng thôn xóm. Rà soát, phân loại những người có nguy cơ lây nhiễm trở về từ vùng có dịch, cập nhật, báo cáo tiến độ hàng ngày. Tuyên truyền người dân không tập trung đông người, về sinh nhà cửa, ngõ xóm sạch sẽ.

Xây dựng kế hoạch, phương án dự phòng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian tới. Đồng thời, các địa phương cũng cần quan tâm chi đạo phát triển kinh tế, phòng, chống dịch bệnh trên dân gia súc, gia cầm, chăm lo đời sống nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

### CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai huyện tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Làm tốt công tác quản lý người từ vùng có dịch trở về địa phương, đặc biệt là những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Thực hiện nghiêm túc việc tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nâng cao ý thức của người dân để mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch. Hạn chế tối đa việc tiếp xúc đông người; chỉ đi ra ngoài nếu có việc thực sự cần thiết, khi ra ngoài bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Để góp phần phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã gửi tặng hơn 17.000 khẩu trang cho các hộ nghèo trên địa bàn hai huyện Kiến Xương và Tiến Hải. Đồng chí đề nghị lãnh đạo hai huyện trên cơ sở danh sách sớm chuyển các xã, thị trấn để chuyển đến cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện tạm dừng hoạt động của quán cafe, karaoke, nhà hàng, quán nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện Tiến Hải để phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

### TRAO TẶNG QUÀ, KHẨU TRANG...

(*Tiếp theo trang 1*)

của tỉnh. Đến nay, Trung đoàn đã tổ chức cách ly cho 538 người, hiện còn 247 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đồng viên cán bộ, chiến sĩ và cán bộ y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 113 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, hỗ trợ 1.000 khẩu trang vải và 1 tủ diệt

\* Sáng ngày 31/3, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Vũ Thư. Đến ngày 30/3, huyện Vũ Thư có 110 người theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh và các tỉnh khác, số người dưới 14 ngày chỉ còn 24 người; trong 548 người cách ly tại cộng đồng chỉ còn 142 người dưới 14 ngày. Có 148 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai về địa phương.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Vũ Thư báo cáo và đi kiểm tra thực tế tại chợ Thông, xã Hòa Bình, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Vũ Thư đồng thời đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ, nhân dân nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, tích cực chung tay góp sức phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh và ngành chuyên môn. Tinh thần là “Tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó”; phân loại và chuyển hướng bộ phận nào có thể làm việc ở nhà qua máy tính thì nên ở nhà làm việc, trừ những trường hợp trực quan trọng, không thể vắng mặt. Xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết phải đóng cửa, các cửa hàng bán nhu yếu phẩm cần thiết

nấu cơm công nghiệp với tổng trị giá 76 triệu đồng. Phát biểu tại buổi tặng quà, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ y tế thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn 568. Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, vì

nhất là tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, vì vậy cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

*Thứ tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020*

## Công điện khẩn số 04 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**  
**Điện:**  
- Giám đốc sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;  
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 105-KL/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên địa bàn toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn, tổ dân phố cách ly với thôn, tổ dân phố; xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn; huyện, thành phố cách ly với huyện, thành phố.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

**2. Hoạt động của các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020)**

**2.1.** Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp từ tỉnh xuống cơ sở: Hoạt động thường xuyên theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

**2.2.** Các cơ quan hành chính nhà nước bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: Trục chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu thì đến làm việc tại công sở; trong trường hợp phải tổ chức họp thì sử dụng hình thức họp trực tuyến.

**2.3.** Ngành Y tế: Cán bộ, công nhân viên chức hoạt động bình thường; thực hiện tốt việc ứng, trục khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

**2.4.** Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình: Có Kế hoạch cụ thể bảo đảm hoạt động thường xuyên, thông suốt của đơn vị, kịp thời tuyên truyền về việc triển khai nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

**2.5.** Các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương thực hiện theo chỉ đạo của cơ quan ngành dọc cấp trên và có Kế hoạch hoạt động, bảo đảm phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

Người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch tại công sở.

**2.6.** Tạm dừng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; Ban Tiếp công dân tỉnh; Bộ phận tiếp công dân các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

- Tạm dừng hoạt động của các phòng khám tư nhân (trừ các phòng khám tư nhân có khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế);

**3. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh:**

**3.1.** Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh: Vừa phải áp dụng nghiêm ngặt hơn các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ quản lý, người lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh; vừa thu xếp hợp lý để nếu có thể thì tạm ngừng hoạt động trong 2 tuần tối để phòng tránh dịch bùng phát, lây lan trong doanh nghiệp và cộng đồng.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chưa thể dừng sản xuất thì phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình và cần tổ chức lại sản xuất theo hướng: Chia nhỏ số lượng người làm việc theo ca để bảo đảm độ giãn cách hợp lý như khuyến cáo của ngành Y tế; kiểm tra thân nhiệt người lao động trước và sau ca làm việc; thực hiện sát khuẩn nơi người lao động làm việc sau mỗi ca sản xuất; quản lý chặt chẽ và yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch (như: Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay) theo quy định.

**3.2** Các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh chỉ được phép kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, gồm: Gạo; thịt gia súc; thịt gia cầm; trứng; thủy hải sản; rau, củ, quả; mì tôm; muối ăn; dầu ăn; nước đóng chai; khẩu trang kháng khuẩn; nước sát khuẩn; giấy vệ sinh.

**3.3** Các đơn vị kinh doanh xăng, dầu, Bưu chính viễn thông, điện, nước sạch sinh hoạt hoạt động bình thường, bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật và chính quyền địa phương nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, để xảy ra việc người lao động thuộc quyền quản lý mắc bệnh, lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

**4. Thành lập các Tổ công tác liên ngành, Tổ Tuần tra, Tổ Kiểm tra trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19**

**4.1.** Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 07 Tổ công tác

liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 chốt chặn tại 07 cửa ngõ của tỉnh để kiểm tra phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát việc di chuyển của người dân, phương tiện đi lại theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Cục Quản lý thị trường Thái Bình, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ngay trong ngày 01/4/2020; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, cơ chế phục vụ hoạt động của Tổ công tác liên ngành.

**4.2.** Thành lập Tổ Tuần tra phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, thành phố

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Quyết định thành lập 02 Tổ Tuần tra/01 huyện, thành phố để kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, thành phố. Thành phần gồm cán bộ các ngành: Công an, Quân sự, Y tế, Quản lý thị trường; trong đó lực lượng Công an là Tổ trưởng.

**4.3.** Thành lập Tổ Tự quản tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Quyết định thành lập các Tổ Tự quản tại địa phương để quản lý người ra, vào địa bàn, khai báo Y tế theo đúng quy định “xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó”. Thông qua công tác quản lý địa bàn, cơ sở rà soát, lập danh sách, báo cáo những trường hợp công dân trên địa bàn quản lý có liên quan đến dịch bệnh, phối hợp thực hiện các biện pháp cách ly và các nội dung, yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan, không kiểm soát được tình hình tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

**5. Công an tỉnh:** Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Cục Quản lý thị trường Thái Bình, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành của tỉnh theo quy định. Phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục, khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 08/3/2020 trên địa bàn tỉnh nhưng chưa áp dụng cách ly; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại, sàng lọc, áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp. Cấp phụ hiệu phòng, chống dịch bệnh cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp tỉnh, cấp huyện và các bộ phận phục vụ trực tiếp Ban Chỉ đạo.

**6. Sở Giao thông Vận tải:**

- Thông báo dừng vận chuyển hành khách công cộng kể cả các loại xe hợp đồng, xe du lịch; hạn chế tối đa việc người dân di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển đến các vùng có dịch và ngược lại, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên, vật liệu sản xuất nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
- Về hoạt động các bến phà: Chỉ phục vụ các phương tiện vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc, cấp cứu, hàng hóa thiết yếu; dừng hoạt động của các bến khách ngang sông.

**7. Sở Nội vụ:** Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm hoạt động hành chính thông suốt, hiệu quả.
**8. Sở Y tế:**

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Khẩn trương truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch”; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các “ổ dịch” khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm; lập danh sách những người liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và Công ty Trường Sinh để theo dõi y tế, xét nghiệm giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh; tiếp tục thực hiện tốt việc khai báo y tế để phân loại và có biện pháp cách ly phù hợp theo quy định.

**9. Sở Công Thương:** Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; triển khai phương án bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong trường hợp xảy ra dịch bệnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

**10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:** Phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố bảo đảm an ninh nông thôn trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh khu vực biên giới biển.

**11. Các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp:** Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các Văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ghi nhật ký cá nhân về các hoạt động hằng ngày để sẵn sàng có thông tin chính xác về tình hình di biến động của bản thân, cung cấp cho các cơ quan chức năng khi cần thiết, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình dịch bệnh. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nếu không kiểm soát được tình hình dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

Nhận Công điện này, yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc.

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SON**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN QUYẾT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG